



ประกาศจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลื่อนไหล)
ของโรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ
ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่
นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด นั้น

จังหวัดอุดรธานี ได้คัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน ๑ ราย ตามรายละเอียดตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางสาวจรีพร สงวนนาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ
๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศหากผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใด
จะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประเมษฐ์ กิ่งโก้)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ของโรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวจรีพร สงวนนาม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและ ชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชน เขตเมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๑๘๘๕๒๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและ ชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชน เขตเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๘๕๒๑	เลื่อน ระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานส่งประเมินเรื่อง "การพยาบาลครอบครัวผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางานเรื่อง "การพยาบาลครอบครัวผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน คลินิกหมอครอบครัว ตำบลกุมภวาปี"